

แก้กำลังซื้อ...ต้องช่วยรากหญ้าก่อน

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์

www.tanitsorat.com / facebook.com/tanit.sorat

วันที่ 31 มีนาคม 2558

ก่อนอื่นผมเห็นด้วยกับแนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่ขณะนี้มุ่งเข้าไปคุ้มครองรากหญ้า ซึ่งผมได้เคยกล่าวไว้หลายครั้งว่าเป็นสิ่งจำเป็น โดยมาตรการของรัฐบาลที่ออกมาในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะเป็น มาตรการทางการเงินซึ่งมาถูกทางแล้ว เพราะที่ผ่านมามาตรการการคลัง เช่น การลดภาษีช่วยอะไรรากหญ้าไม่ค่อยได้ เมื่อเศรษฐกิจไม่ดีการค้าขายก็ไม่ดีตาม กำไรก็ไม่มี จะมีภาษีอะไรให้รัฐบาลช่วย กลายเป็น มาตรการด้านภาษีไปช่วยบริษัทใหญ่ ขณะที่เกษตรกรปกติไม่เคยเข้าถึงมาตรการทางการคลังมานานแล้ว ดังนั้นมาตรการการเงินที่รัฐบาลกำลังจะทยอยออกมาใช้เป็นการถูกต้อง ประเทศพัฒนาแล้วทั้งสหรัฐ ยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน ล้วนอัดฉีดเม็ดเงินก้อนใหญ่เข้าไปในระบบเศรษฐกิจมาก่อนไทย

ทั้งนี้มาตรการการเงินของรัฐบาล เมื่อเงินน้อยมีจำกัดก็ต้องช่วยรากหญ้าทั้งเอสเอ็มอีและเกษตรกร เป็นอันดับต้นๆ สำหรับเอสเอ็มอีกำหนดให้ธนาคารเฉพาะกิจเข้าไปช่วยเหลือปล่อยกู้ ซึ่งธนาคารออมสินมีความเข้มแข็งจะต้องเข้ามาปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการรายย่อยทั้งระบบ รวมทั้งแผงลอย แม่ค้า-พ่อค้า กลุ่มให้บริการด้านการท่องเที่ยว ขณะที่ธนาคารอิสลามและเอสเอ็มอีแบงก์เป็นธนาคารขนาดเล็ก ในตัวเองก็มีปัญหามากอยู่แล้ว ความเข้มแข็งคงช่วยได้ระดับหนึ่ง

ในฐานะเคยเป็นบอร์ดของธนาคารรัฐแห่งหนึ่งขอฝากไปถึงรัฐบาลว่าวงเงินที่กำหนดคงต้องให้มากขึ้น ขณะที่ยอดดอกเบี้ยกำหนดไว้ 4% ดีแล้ว แต่ที่สำคัญต้องให้เอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินได้จริงๆ เพราะ มาตรการดี หลักการดี ดอกเบี้ยต่ำ ที่ผ่านมามันไม่ค่อยได้ผลเพราะในทางปฏิบัติธนาคารของรัฐก็ถูกควบคุม ด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆมากมายจึงไม่ค่อยปล่อย ควรออกเป็นมติครม.ให้ชัดเจน มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่ธนาคารต่างกลัวต้องรับผิดชอบ เลยใช้วิธีขอเอกสารจุกจิกมากมาย ถ่วงเวลาไว้จนหมดเวลาของรัฐบาล หรือปล่อยแต่รายใหญ่ๆ ทำให้ตัวชี้วัดผ่านไว้หลอกรัฐบาลเวลาตามเรื่องใน ครม.

กรณีของเกษตรกรบอกว่าเป็นปัญหาใหญ่จริงๆ ซึ่งปัญหาเฉพาะหน้าคือหนี้ครัวเรือน ซึ่งมาตรการแก้หนี้เก่า 1.16 แสนล้านบาท ให้เกษตรกร ประมาณแปดแสนราย แถมยังให้หนี้ใหม่อีก 5.0 หมื่นล้านบาท เป็นมาตรการที่ถูกต้อง เพียงขอให้ทำได้เร็วๆและทั่วถึง เพราะเกษตรกรปลายเดือนนี้ส่วนใหญ่ต้องคืนเงิน

ให้ ธกส.เพื่อจะได้กู้เงินรอบใหม่รับฤดูกาลเพาะปลูก จึงควรเร่งให้ ธกส.ดำเนินการทั้งยี่ดหนี้ ชขยายเวลาผ่อน
ส่ง ตัดหนี้สูญ ลดดอกเบี้ย ขอให้เร่งทำไม่ให้มีโรดแมปแต่ไม่มีแผนปฏิบัติการ งานนี้פקซีรอยหน้าไม่เอา
อย่างไรก็ดีเกี่ยวกับปัญหาเกษตรกรขอให้รัฐบาลเตรียมรับมือจากปัญหาราคาตกต่ำ หลายอย่างที่เคย
รับปากไว้ต้องเร่งทำก่อนที่จะมีขบวนพาเหรด ซึ่งจะทำให้การแก้ปัญหาซับซ้อน...ไว้ฉบับหน้าค่อยมาว่ากัน
ต่อ นะครับ (สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ทางเว็บไซต์ www.tanitsorat.com หรือ
www.facebook.com/tanit.sorat)

www.tanitsorat.com

ณ วันนี้มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จำนวน

01210880

เว็บไซต์คลังสมอง รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งทาวเวอร์พอยท์ และ e-Book เช่น รายงานผลกระทบภาคการ
ส่งออกภายใต้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว รายงานยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจ การลงทุนประเทศเพื่อนบ้านฯ รายงานการศึกษาความต้องการภาคเอกชนและ
การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ จากแผนพัฒนาระบบขนส่งฯ และหนังสือด้านโลจิสติกส์ต่างๆ

(สนใจเทปบันทึกการสัมภาษณ์ สามารถติดตามได้ที่ www.youtube.com โดยใช้คีย์เวิร์ด ดร.ธนิศ ไสรัตน์)